
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสิปปนนท  เกตุทัต 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

______________________________ 
 
กรรมการที่มาประชุม 

๑.   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ     ประธาน 
   (นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ แทน) 
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
       (นายสชุาติ  เมืองแกว  รองเลขาธิการฯ แทน) 
๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 

  (นายนิวัตร  นาคะเวช  ผูตรวจราชการฯ แทน) 
๕. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 

   (นายไพฑรูย  นันตะสคุนธ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ แทน) 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
๗. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      กรรมการ 
๘. ผูอาํนวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ กรรมการ 
       การศกึษา         
๙. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 

     (นางจรสัศรี  อินทรวิชะ  ผูอํานวยการสํานักนิติการ แทน) 
๑๐. ปลัดกระทรวงแรงงาน      กรรมการ 

     (นายมนญู  ปญุญกรยิากร  รองปลัดฯ แทน) 
๑๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 

  (นายเสนอ  จันทรา  ผูตรวจราชการ ฯ แทน) 
๑๒. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 

   (นายสมพงษ  ชาตะวถิี   อธิการบดีสถาบันพลศึกษา แทน) 
๑๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กรรมการ 

     (นางระรนิทิพย  ศิโรรัตน  ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน) 
๑๔. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 

  (นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน) 
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๑๕. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
     (นางทรงพร  โกมลสุรเดช  ผอ.สํานักสงเสริมและพัฒนาการใช 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แทน)  

๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิกรรมการ 
   (นางชตุินาฏ  วงศสุบรรณ ผอ.สํานักยุทธศาสตร 
    การวางแผนพัฒนาทางสังคม แทน) 

๑๗. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
  (นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล  ผอ.สํานักจัดทํางบประมาณดานสงัคม แทน) 

๑๘. นายเจต       ประภามนตรีพงศ   กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารยชนะ   กสิภาร    กรรมการ 
๒๐. นายทองอยู     แกวไทรฮะ    กรรมการ 
๒๑. รองศาสตราจารยทองอนิทร  วงศโสธร    กรรมการ 
๒๒. นายนภดล     ทองนพเกา    กรรมการ 
๒๓. นายนิพนธ     สุรพงษรักเจริญ   กรรมการ 
๒๔. นายนุชากร     มาศฉมาดล    กรรมการ 
๒๕. นายประทีป     วีระพฒันนริันดร   กรรมการ 
๒๖. นายประพล     วิระพรสวรรค   กรรมการ 
๒๗. นายปรีดา     ประพฤติชอบ   กรรมการ 
๒๘. ศาสตราจารยพงษศักดิ์   อังกสิทธิ ์    กรรมการ 
๒๙. นายพนม     พงษไพบูลย    กรรมการ 
๓๐. นางสาวพรจนัทร    สุวรรณชาต    กรรมการ 
๓๑. รองศาสตราจารยพฤทธิ ์   ศิริบรรณพทิักษ   กรรมการ 
๓๒. ศาสตราจารยไพฑูรย   สินลารัตน    กรรมการ 
๓๓. นายไพฑูรย     จัยสิน    กรรมการ 
๓๔. นายมานิจ     สุขสมจติร    กรรมการ 
๓๕. ศาสนาจารยมาโนช    แจงมุข    กรรมการ 
๓๖. ศาสตราจารยยงยุทธ   ยุทธวงศ    กรรมการ 
๓๗. ผูชวยศาสตราจารยเลขา   ปยะอจัฉรยิะ    กรรมการ 
๓๘. นายวัชรินทร    ศรีบุรินทร    กรรมการ 
๓๙. นายวิทธยา     บรบิูรณทรพัย   กรรมการ 
๔๐. รองศาสตราจารยวิริยะ   นามศิริพงศพันธุ   กรรมการ 
๔๑. ศาสตราจารยวิรุณ    ตั้งเจรญิ    กรรมการ 
๔๒. รองศาสตราจารยวุฒิสาร     ตันไชย    กรรมการ 
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๔๓. นายสมหมาย    ปาริจฉัตต    กรรมการ 
๔๔. นายสุทธินันท    ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการ 
๔๕. นายสุเทพ     สุริยาอัมฤทธิ์    กรรมการ 
๔๖. ศาสตราจารยสุมน      อมรววิัฒน    กรรมการ 
๔๗. นายสุวัฒน     เงินฉํ่า    กรรมการ 
๔๘. นายแพทยอํานาจ    กุสลานันท    กรรมการ 
๔๙. นายอําพล     จินดาวฒันะ    กรรมการ  
๕๐. เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

     (นายอํารุง  จันทวานิช) 
๕๑. รองเลขาธิการสภาการศึกษา       ผูชวยเลขานุการ      

   (นางสิริพร บุญญานันต) 
 

กรรมการที่ไมมาประชุม 
๑. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมมจติโต)      ปฏิบัติศาสนกิจ 
๒. พระเทพปรยัิติวิมล (แสวง  ธมเมสโก)      ปฏบิัติศาสนกิจ 
๓. นายเกรียงศักดิ์    เจริญวงศศักดิ์    ติดภารกิจ 
๔. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ   ติดภารกิจ 
๕. ศาสตราจารยธีรวุฒ ิ บุณยโสภณ    ติดภารกิจ 
๖. ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานชิ    ติดภารกิจ 
๗. ศาสตราจารยสุรพล  นิติไกรพจน    ติดภารกิจ 
๘. นายอมรวิชช  นาครทรรพ    ติดภารกิจ 
๙. นายอมเรศ   ศิลาออน    ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม    
      หนวยงานที่เก่ียวของ 

๑.  นายเสนห   ขาวโต   ที่ปรึกษาฯ  สพฐ.  
๒.  นางสาววิภา     โอสถารมย        ผูอํานวยการ สตผ.  สพฐ. 
๓.  นางสาวรัตนา   อภิรัตนวรกจิ        นักวิชาการศึกษา ๘ ว  สพฐ. 
๔.  นางจรัสพร   ฉัตรทอง  นักวิชาการศึกษา ๘ ว  สพฐ. 
๕.  นายรัตนชัย   ศรสุวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย  ส.บ.ม.ท. 
๖.  นายยงยุทธ   ทิพรส   ประธานสมาพนัธครูฯ 
๗.  นายปณิธาน   ณ นคร          นายกสมาคมรองผอ.สถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานแหงประเทศไทย 
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๘. นายศุภชัย   ชนะสงคราม  ผอ.ร.ร.บางแกวพิทยาคม 
     ๙. นางชอฟา   มวงมณ ี  ผอ.ร.ร.บานโฮงรัตนวิทยา  
 ๑๐. นายรังสรรค   เถื่อนนาดี  ผอ.ร.ร.บานไผ 
 ๑๑. นางณิชารัตน   ศิริบรรณ  ผอ.ร.ร.ชนบทศึกษา 
 ๑๒. นางสาวดวงรัตน  พูลสวัสดิ์  ผอ.ร.ร.พุทธชินราชพิทยา 
 ๑๓. นายชวยชาติ   ตันตระกูล  ผอ.ร.ร.ประชาสงเคราะหวิทยา 
 ๑๔. นางสุเนตร   ทองคําพงษ  ผอ.ร.ร.บางระกําวิทยศึกษา 

๑๕.  นางจติติมา   เหมวิทยากร  สถาบันอนาคตศึกษาฯ 
 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑. นายนพพร   สุวรรณรจุ ิ                          รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒. นางสาวสุทธาสินี  วชัรบูล                     ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา 
๓. นางสุรางค  โพธิ์พฤกษาวงศ                    ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลกศ. 
๔. นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม     ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานกศ.และพัฒนาการเรียนรู 
                                                    และรก.ในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนกศ. 
๕. นางนิรมล   กิตติวบิูลย                           ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
๖. นางสาววัฒนา   อาทติยเที่ยง  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๗. นางอุมาพร  หลอสมฤดี                      ผูอํานวยการสํานกัประเมินผลการศึกษา 
๘. นายกิตติรตัน  มังคละคีร ี                    ผูอํานวยการสํานักพฒันากฎหมายการศึกษา 
๙. นายกองเกียรติ   สหวรรณางกูร                   ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
๑๐. นางสาววรัยพร  แสงนภาบวร       ผูอํานวยการศูนยพัฒนากศ.ระหวางประเทศ 
๑๑. นางเกื้อกูล   ชั่งใจ           นักวิชาการศึกษา ๘ ว 
๑๒. นางทิพยสุดา   สุเมธเสนีย          นักวิชาการศึกษา ๘ ว 
๑๓. นางสาวประภาพรรณ  ไชยวงษ         นักวิชาการศึกษา ๘ ว 
๑๔. นายวีระ  พลอยครบุร ี          นักวิชาการศึกษา ๘ ว 
๑๕. นางสาวสุรางค   วีรกิจพาณิชย         นักวิชาการศึกษา ๘ 
๑๖. นางอัมพร  พงษกังสนานันท         นักวิชาการศึกษา ๘ ว 
๑๗. นางศิริพร  ศริพันธุ                      บุคลากร ๘ ว 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๔๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุญลือ ประเสริฐโสภา) แจงใหที่ประชุม
ทราบวา สืบเนื่องจากประธานกรรมการสภาการศึกษา (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
และรักษาการนายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศสวัสดิ์) ติดภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายใหมาเปน
ประธานการประชุมแทน   
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ 
 กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายอํารุง จันทวานิช)  รายงานที่
ประชุมวา ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ใหกรรมการสภาการศึกษาทุกทานเพื่อพิจารณารับรองเมื่อวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๑  และไดดําเนินการแกไขตามความเห็นของกรรมการเรียบรอยแลว 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ โดยไมมีการแกไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ  
 ๓.๑  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) รายงานที่
ประชุมวา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทํา (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๒๕ ตอน
พิเศษ ๒๓ ง วันที่  ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติแลว โดยไดมีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑  และท่ี
ประชุมมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑)  
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ   
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  ๓.๒  การแตงตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษา  
 ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) รายงานที่
ประชุมวาประธานกรรมการสภาการศึกษา (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายสมชาย วงศสวัสดิ์) ไดลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา จํานวน ๗ 
คณะ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบดวย ๑) คณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา ๒) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา ๓) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานทรัพยากรและการเงิน
เพื่อการศึกษา ๔) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๕) 
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานวิจัย ติดตาม และประเมินผล ๖) คณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาดานกฎหมายการศึกษา และ  ๗) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานครู  คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา  
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๒)  
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  :  การจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
 จังหวัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับผลสัมฤทธิ์
 ทางการเรียนใหไดมาตรฐาน 
 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู และรักษาการใน
ตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา (นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม) นําเสนอ
สาระสําคัญสรุปได ดังนี้  

๑. ความเปนมา สืบเนื่องจากจากการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอตอ
สภาการศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด  จังหวัดละ ๑ 
เขต จํานวน ๗๖ เขต และใหมีสํานักงานฯ ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองของทุกจังหวัด ยกเวน
กรุงเทพฯ  ใหตั้งชื่อสํานักงานฯ และจัดตั้งเขตตามความเหมาะสม และท่ีประชุมสภา
การศึกษามีมติเห็นชอบใหมีการแกปญหาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษา โดยเห็นควรแยกการบริหารจัดการการประถมศึกษาและการมัธยมศึกษาที่มี
หลักประกันเงื่อนไขความสําเร็จ มีการแกไขปญหาเปนองครวม เปนระบบเปนข้ันตอน ระยะ
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สั้น ระยะยาว ทั้งนี้ขอใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพื่อวิเคราะหสภาพและปญหา 
การจัดทํายุทธศาสตรการแกไขปญหาทั้งดานโครงสราง การบริหารและการจัดการ ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน เปนประธาน และฝาย
เลขานุการ คือ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๑ เดือน และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งตอไป ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสภาการศึกษา (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย วงศสวัสดิ์) ไดลง
นามคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑   

๒. หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนไปตามหลักของการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน และเปนการแกปญหาการศึกษาที่เดิมซอยแยกเปนแทง 
แบงเปนทอน และคํานึงถึงหลักกระจายอํานาจใหสถานศึกษา โดยสวนกลางและเขตพื้นที่
การศึกษามีบทบาทสนับสนุนสถานศึกษา  

๓. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับเขตพื้นที่การศึกษา การแบงเขตพื้นที่การศึกษา
จะแบงตามพื้นที่การปกครอง ไมมีการทับซอน จํานวนสถานศึกษาที่อยูในแตละเขตอยู
ระหวาง ๑๐๐-๒๕๐ แหง ประชากร ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ คน ประชากรวัยเรียน ๕๐,๐๐๐-
๑๐๐,๐๐๐ คน วัฒนธรรม ประเพณีและภาษา และเกณฑความเหมาะสม ไดแก ความสะดวก
ในการเดินทางและการติดตอประสานงาน  

๔. สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือชวงชั้นที่ ๔  มีนักเรียนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มีจํานวนโรงเรียนที่สอน
มัธยมศึกษาทั้งหมด ๙,๗๒๖ แหง เปนโรงเรียนขยายโอกาส ๗,๐๔๕ แหง โรงเรียนชวงชั้นที่ 
๓-๔ จํานวน ๒,๕๘๘ แหง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ๕๐ แหง โรงเรียนศึกษาพิเศษ ๔๓ 
แหง ซึ่งสภาพปญหาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ ๓-๔ หรือชวงชั้นมัธยมศึกษา 
พบดังนี้ 

๑) ปญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีผลการทดสอบ O-Net อยูในเกณฑต่ําในทุก
รายวิชา และผลประเมินของ PISA ก็ต่ําลง แตผลประเมินมาตรฐานสถานศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบแรกและรอบที่สอง 
พบวาสถานศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษามีผลการประเมินในรอบที่สองดีข้ึนกวารอบแรก  

๒) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมไดคํานึงถึงความแตกตางของชวงชั้น ๑-๒ และ 
๓-๔ เนื่องจากเด็กมีพัฒนาการตามวัยที่แตกตางกัน  
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๓) การบริหารงานวิชาการ ระบบงาน และศึกษานิเทศก พบวาในแตละเขตมี
โรงเรียนชวงชั้นที่ ๓-๔ นอย ไมเพียงพอตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ และ
ศึกษานิเทศกขาดความชํานาญในการนิเทศติดตามชวงชั้นที่ ๓-๔  

๔) การบริหารงานบุคคลในรูปของคณะกรรมการ พบวา มีปญหาเรื่องการถวงดุล
และตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการตรวจสอบถวงดุลโครงสรางและองคประกอบของ
คณะบุคคลทุกระดับ รวมทั้งมีปญหาเรื่องหลักเกณฑและวิธีการโยกยายและสรรหาผูบริหาร  
นอกจากนั้นระบบวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาไมเอื้อตอการทํางานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทาที่ควร   

๕) ความชัดเจนของภารกิจการมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากในเขต
พื้นที่การศึกษาหนึ่งเขตมีจํานวนโรงเรียนในกํากับดูแลจํานวน  ๑๐๐-๒๕๐ โรงเรียน ซึ่งสวน
ใหญเปนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา อาจทําใหขาดความชัดเจนเรื่องภารกิจการพัฒนา
มัธยมศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งโอกาสในการมีสวนรวมตอการบริหารของ
เขตพื้นที่การศึกษาของครูและผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือโรงเรียนในชวงชั้นที่ ๓-
๔ มีนอย  

๖) การจัดสรรงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะใชหลักการ
พิจารณาจากความขาดแคลน จึงใชวิธีการจัดสรรงบประมาณโดยการนําจํานวนโรงเรียนไป
หารจํานวนงบประมาณ เปนลักษณะการหารเฉลี่ย เปนตน ทําใหงบประมาณในการพัฒนา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในชวงชั้น ๓-๔ ไมเพียงพอ  

๗) ความคลองตัวของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งกฎหมายไมเอื้อตอการเปนนิติ
บุคคล  

๕. ขอเสนอของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การมัธยมศึกษา 
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการประชุมรวมทั้งหมด ๕ ครั้ง มีความเห็นวาการจัดตั้งเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษามีความจําเปนตองแกกฎหมาย และไดเสนอมาตรการระยะยาวและมาตรการ
ระยะสั้น เพื่อแกปญหาการบริหารจัดการมัธยมศึกษา ดังนี้ 

มาตรการระยะยาว  

๑) ขอเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา หรือไม 

ทางเลือกที่ ๑  ใหมีการศึกษาวิเคราะหใหรอบคอบและรอบดานเกี่ยวกับการแยก
การบริหารจัดการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีหลักประกันเงื่อนไขความสําเร็จ จึงเห็น
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ควรใหมีการทบทวนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาวิจัยและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาผลดีและผลเสียที่มีผลกระทบจากการแยกการบริหารจัดการ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ศึกษาหลักเกณฑการแบงเขตพื้นที่การศึกษา  โดยควรมีการ
รับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการศึกษาแนวทางในการ
ปรับแกกฎหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทางเลือกที่ ๒ หากใหจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ใหดําเนินการดานกฎหมาย
เพื่อการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา โดยใหมีจํานวนเขตตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนดไว  

๒) ขอเสนอเกี่ยวกับการทบทวนการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม 
ควรมีการทบทวนการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม หรือการปฏิรูปการศึกษาระยะที่ ๒  

เพื่อทบทวนหลักการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอยางเปนองครวม 

มาตรการระยะยาวทั้ง ๒ ขอนี้  ใชเวลาในการดําเนินงานประมาณ ๑-๒ ป หรือ ๓ ป 
เปนตนไป  

มาตรการระยะสั้น  

เนื่องจากปญหาเรื่องการบริหารจัดการการมัธยมศึกษาจําเปนตองไดรับการแกไข
โดยเรงดวน จึงควรมีมาตรการระยะสั้นที่สามารถดําเนินการภายใตกฎหมายปจจุบัน ดังนี้ 

๑) การบริหารงานบุคคล  ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหาร
สถานศึกษา หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูสายงานการสอน และหลักเกณฑการ
สรรหาผูบริหารโดยแยกบัญชีสายประถมศึกษาและสายมัธยมศึกษา และปรับปรุงคุณสมบัติ
ของผูที่จะเปนผูบริหารที่เขารับการคัดเลือก  

๒) การบริหารดานวิชาการ  ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกการนิเทศการศึกษา
ใหครอบคลุมทุกชวงชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๓) การบริหารงบประมาณ ควรมีการกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ โดย
แยกระหวางประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกจากกัน  

๔) การปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน สพฐ. โดยใหมีสวนราชการภายในสพฐ.
สามารถบริหารประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแยกจากกัน รวมทั้งใหมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามัธยมศึกษาซึ่งหมายรวมถึงแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนามัธยมศึกษาไดอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 



 ๑๐

 ๕) การเพิ่มความเปนอิสระและคลองตัวใหโรงเรียนในฐานะเปนนิติบุคคล 
โดยเรงดําเนินการใหสถานศึกษาที่มีความพรอมเปนนิติบุคคลแบบองคการมหาชน โดยมี
การดําเนินการในสวนกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๖. ขอเสนอเพื่อพิจารณา คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อ
พิจารณาดังนี้ 

๑) ใหความเห็นชอบมาตรการระยะสั้นทั้ง ๕ ขอ และใหมีการประสานงานให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ 

๒) พิจารณาเลือกมาตรการระยะยาว เรื่องการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
หรือไม ระหวางทางเลือกที่ ๑ และ ทางเลือกที่ ๒  และใหแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน 

๓) ใหความเห็นชอบมาตรการระยะยาว เรื่องการทบทวนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภาพรวม  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔)  

หลังจากนั้น รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายนพพร สุวรรณรุจิ) ใหขอมูลเพิ่มเติม
วา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมชาย วงศสวัสดิ์) ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา และผล
จากการศึกษา คณะทํางานมีความเห็นวา หากเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา จําเปนตองมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของบางฉบับ เชน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๗  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๖ เปนตน เนื่องจากเปนการ
จัดตั้งเขตทับซอนกับเขตพื้นที่การศึกษาเดิม  รวมทั้งตองพิจารณากฎหมายในระดับ 
รองลงไป เชน กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ  

ศาสตราจารยสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ใหขอมูลเพิ่มเติมวาจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ทั้ง ๕ ครั้ง คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นสอดคลองกันวา สาเหตุสําคัญมาจากปญหาเรื่อง
การบริหารงานบุคคล จึงไดเสนอเปนมาตรการระยะสั้น โดยในมาตรการเกี่ยวกับการปรับ
การแตงตั้ง การโยกยาย การสรรหาผูบริหารนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นาย
สมชาย วงศสวัสดิ์) ไดเห็นชอบใหนําเสนอตอคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งที่ประชุม ก.ค.ศ. 
มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกลาว นอกจากนั้น ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา
ขณะนี้คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร และคณะกรรมาธิการการศึกษา 



 ๑๑

วุฒิสภา กําลังพิจารณาเรื่องการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเชนเดียวกัน และ
คณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ ไดใหความสนใจการดําเนินการเรื่องนี้เปนอยางมาก อยางไรก็ตาม มี
ความชัดเจนวาการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษามีปญหาในเชิงกฎหมายที่จะตอง
ทําการศึกษา โดยในรายงานวิจัยของรองศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย ไดเสนอความเห็น
ในมิติของการศึกษาดานกฎหมายอยางไวรอบดาน   

ดังนั้นประเด็นพิจารณาที่ชัดเจนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ คือตองมีการ
แกกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอทางเลือก ๒ ทาง อยางไรก็ตาม 
เห็นวามาตรการระยะสั้น เปนประเด็นที่ดีและมีความเหมาะสมเนื่องจากเปนการปรับแตงการ
ปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปตามหลักการเดิม และชวยแกปญหาไดในระดับหนึ่ง  ซึ่งทุกคน
ตระหนักและเห็นสอดคลองกันวามีปญหาเกิดขึ้นจริงระหวางประถมศึกษากับมัธยมศึกษา 
แตยังไมมีความชัดเจนวาเปนปญหาจากโครงสราง แตปญหาที่ชัดเจนคือเรื่องการบริหารงาน
บุคคล จึงควรเรงแกปญหาตามมาตรการระยะสั้นที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอทั้งหมด
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล ตองดําเนินการเรงดวนที่สุด  

นายวิทธยา บริบูรณทรัพย มีความเห็นในฐานะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ วา
ตามที่ ศ าสตราจารย สมหวั ง  พิธิ ยานุ วัฒน  นํ า เสนอข อมู ลนั้ น เป นข อ เท็ จจริ งที่
คณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาถึงปญหาทุก
ดาน และมีองคประกอบของปญหามากกวาดานบุคลากร โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ที่นําเสนอโดยสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) วาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอยางแทจริงนอกจากเรื่องบุคลากรแลว ยังมีผลกระทบดานการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป พรอมทั้งแนวทางแกไขปญหา ซึ่งผูแทน ส.บ.ม.ท.
สวนใหญอยูในฐานะผูบริหารโรงเรียน พบวามีผลกระทบเกิดขึ้นกับสถานศึกษาและนักเรียน
หลายดาน  

การแกปญหาเรื่องการบริหารงานบุคคล ที่คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให
นําเสนอเปนระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ นั้น 
เปนการแกปญหาในระยะสั้น แต ส.บ.ม.ท. เสนอขอใหพิจารณาประเด็นการจัดตั้งเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษา เปนการเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นใหมเพื่อรองรับการบริหารจัดการการ
มัธยมศึกษาโดยเฉพาะ  โดยไดนําเสนอทั้งขอดี ขอเสีย รวมทั้งประเด็นทางกฎหมาย และได
ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ เรียบรอยแลว โดยคณะอนุกรรมการฯ 
มีเหตุผลเก่ียวกับปญหาประเด็นขอกฎหมายแตกตางกันไป จึงไดสงเอกสารดังกลาวให



 ๑๒

คณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการ
จัดการที่จะทําใหการมัธยมศึกษาและการประถมศึกษาไดรับประโยชนทั้งสองฝาย   

นอกจากนี้ ในฐานะที่เปนผูแทนครูในระดับมัธยมศึกษา ไมไดมีเจตนาเสนอเพื่อทําให
เกิดความขัดแยงหรือขาดความเชื่อมโยง แตเห็นวาถามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจน มี
เขตบริการที่เปนเอกภาพ กํากับดูแลและบริหารการจัดการนโยบาย เพื่อการพัฒนาผูเรียนใน
แตละระดับชั้นใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น จึงเสนอขอใหพิจารณาทบทวนประเด็น
จากการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหมีการแกปญหาในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพนั้น เกรงวาจะไมทัน
เหตุการณ และไมสามารถแกปญหาได  จึงเสนอขอใหคณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณา
มติการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  และขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมี ๒ 
ทางเลือก ซึ่งหากเลือกการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ประเด็นตองแกกฎหมาย
หรือไม สามารถพิจารณาไดในภายหลัง เพื่อกอใหเกิดเปนประโยชนกับทุกฝายตอไป 

 
การพิจารณา 

ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ  มีความเห็นวาหากพิจารณาปญหาในเชิงรูปธรรม 
สามารถเปรียบเทียบไดวา เดิมรูปแบบการศึกษาของประเทศไทยเหมือนกับสํารับกับขาวที่มี
กับขาววางไวหลายๆ อยาง พ.ร.บ.การศึกษาศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมีความ
พยายามที่จะทําใหการศึกษาเกิดเอกภาพ เหมือนกับการรวมกับขาวทุกอยางไวในจาน
เดียวกัน ในลักษณะของพระธรรมยุต คือผสมจนไมมีความอรอย กับขาวแตละชนิดไม
สามารถแสดงคุณภาพออกมาไดเต็มที่ จึงเห็นวาหลักการในการจับมารวมในชามเดียวกัน 
เปนหลักการที่ดี คืออาจใหมีการผสมผสานกันบาง แตมีลักษณะแยกจากกันดวย เพราะการ
มัธยมศึกษากับการประถมศึกษามีความตางกัน  จึงเห็นควรสนับสนุนแนวทางที่
คณะอนุกรรมการฯ ไดนําเสนอ คือในระยะยาวถาจําเปนตองแยก อยางไร รูปแบบใด ก็ตอง
ทํา แตตองใชเวลาและมีการแกกฎหมาย  และเสนอวาควรมีระยะสั้น และระยะกลาง โดย
ระยะสั้นที่ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน เสนอ นอกจากในเรื่องการปรับปรุงการ
บริหารงานบุคคลแลว ยังมีดานการบริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ ฯลฯ ซึ่ง
สามารถดําเนินการไดทันที โดยควรมีมาตรการระยะกลาง คือ โรงเรียนที่มีความพรอมอาจ
ออกไปเปนนิติบุคคลไดทันที ซึ่งจะสามารถแกปญหาไดบางสวน   

 ศาสตราจารยทองอินทร  วงศโสธร  มีความเห็นวาขอเสนอของคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาฯ ทั้งทางเลือกที่ ๑ และทางเลือกที่ ๒  ควรดําเนินการไปพรอมกัน เพื่อให



 ๑๓

สามารถออกกฎหมายไดชัดเจนขึ้น และสามารถจัดโครงสราง องคประกอบของเขตพื้นที่
การศึกษาที่จะจัดตั้งภายใต สพฐ.ได 

 ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่คณะอนุกรรมการฯ 
เสนอวา คณะอนุกรรมการฯ มีเวลาในการพิจารณาประเด็นการแยกประถมศึกษากับ
มัธยมศึกษาโดยคํานึงถึงหลักประกันเงื่อนไขความสําเร็จ และเปนการแกไขปญหาเปนองค
รวม เพียง ๑ เดือน  จึงเสนอ ๒ ทางเลือก ซึ่งมีความตางกันในเรื่องการตัดสินใจวาควรมีเขต
พื้นที่การมัธยมศึกษาหรือไมมี แตวิธีการทํางานเหมือนกัน เพียงแตจะตัดสินใจกอนหรือหลัง
เทานั้น โดยทางเลือกที่ ๑ ใหมีการศึกษาใหรอบคอบกอนถึงสาเหตุของปญหา เพื่อใหมี
ขอมูลเพียงพอในการเปนหลักประกันความสําเร็จ สวนทางเลือกที่ ๒ ใหจัดตั้งเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา จากนั้นจึงดําเนินการแกกฎหมาย  ซึ่งปญหานี้ เปนปญหาระยะยาวที่มี
ความสําคัญ และนําไปสูการทบทวนการปฎิรูปการศึกษาซึ่งหลายฝายตางเห็นพองกันวาควร
มีการทบทวนการปฏิรูปการศึกษา จึงตองพิจารณาอยางรอบคอบในภาพรวม หากแกปญหา
เปนจุดๆ อาจไมเหมาะสม  

 ศาสตราจารยสุมน  อมรวิวัฒน  แสดงความคิดเห็นวาคณะอนุกรรมการฯ ไดสรุป
ประเด็นไดชัดเจน และตองยอมรับวาปญหาของการบริหารเขตพื้นที่ระหวางประถมศึกษากับ
มัธยมศึกษามีจริง แตเห็นวาไมสามารถตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาไดทันที ควรมีการศึกษา
วิจัยคนควาขอมูลและแกกฎหมาย และเห็นดวยกับมาตรการระยะสั้นของคณะอนุกรรมการฯ 
ซึ่งตองดําเนินการพรอมกับมาตรการระยะยาว อีกทั้งขอใหเพิ่มเติมมาตรการระยะสั้นในเรื่อง
การบริหารจัดการระบบนิเทศศึกษา โดยอาจแยกเปนชวงชั้นที่ ๑-๒ และชวงชั้นที่ ๓-๔  ใหมี
การพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก และกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา นอกจากนั้น
ควรใหศึกษานิเทศกมีบทบาทในการเสริมความเขมแข็งในประเด็นเรงดวน  เชน การสอน
ประวัติศาสตรตามพระราชเสาวนีย ประเด็นหลักของประชาธิปไตย แนวพัฒนาคุณธรรม เปนตน 
สวนการปฏิรูปการศึกษาหากตองมีการทบทวนใหม ขอใหรัฐบาลรีบดําเนินการ พรอมทั้งแก
กฎหมาย พ.ร.บ. และระเบียบตางๆ ไปพรอมกัน  

 นายวัชรินทร  ศรีบุรินทร  แสดงความเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เริ่มตั้งแตวันที่ 
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งมีการจัดโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหม  และตลอด
ระยะเวลาที่ผานมามีการแกปญหาเปนลําดับ แตจนถึงปจจุบันก็ยังมีปญหาอยู และรุนแรงขึ้น
กวาเดิม สวนการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีความเห็นวายังไมชัดเจนในการตัดสินใจ
วาควรตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาหรือไมนั้น เห็นวาไมถูกตอง เนื่องจากการที่นําปญหา
เรื่องประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาพิจารณาในที่ประชุมสภาการศึกษา เพราะขอบัญญัติที่
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กําหนดวาการตั้งเขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใตคําแนะนําของสภาการศึกษา โดยสภาการศึกษาไมมีอํานาจในการอนุมัติการจัดตั้ง
เขตพื้นที่การศึกษาใหมได  
 นอกจากนี้  ปญหาจะสามารถแกไขใหลุลวงไดตองเปนการแกไขรวมกันระหวางผู
ประสบปญหากับผูมีอํานาจในการตัดสินใจ และจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑  มีความเห็นสอดคลองกันแลววามีปญหาเกิดขึ้นจริง
ระหวางประถมศึกษากับมัธยมศึกษาและตองการหาแนวทางในการแกปญหานั้น โดยการตั้ง
เขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเปนการแกปญหารวมกันระหวางผูปฏิบัติ ซึ่งพรอมจะยอมรับ
ผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้น  และขณะนี้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายโรงเขียนคํารองเพื่อไป
ยายไปอยูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดแลว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหา
ดังกลาว 
 โครงสรางในปจจุบันมีความเหมาะสมเฉพาะในกรุงเทพฯ เทานั้น เพราะเดิมหากจะ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในกรุงเทพฯ ตองผานการเปนผูอํานวยการ
สถานศึกษาในตางจังหวัดจนมีความเชี่ยวชาญกอน แตปจจุบันรองผูอํานวยการก็สามารถ
เปนผูอํานวยการได เพราะในกรุงเทพฯ สัดสวนของโรงเรียนมัธยมศึกษามีมากกวาโรงเรียน
ประถมศึกษา ทําใหมีอํานาจในการตอรองมากกวา สวนจังหวัดอื่นๆ อีก ๗๕ จังหวัด 
โรงเรียนมัธยมศึกษากลายเปนเสียงสวนนอย จึงเกิดความไมยุติธรรมขึ้น   
 สวนที่มีกรรมการบางทานเห็นวาขณะนี้ประถมศึกษากับและมัธยมศึกษากําลังจะเขา
กันไดดี หากใชเวลาอีกระยะหนึ่งเหตุการณจะคล่ีคลายไปในทางที่ดีข้ึนนั้น มีขอเท็จจริงวาได
มีความพยายามแลว แตไมประสบผลสําเร็จ ขณะนี้มัธยมศึกษาจึงขอเพียงแยกเขตพื้นที่ออก
จากประถมศึกษาแตยังอยูในภายใตสังกัดสพฐ.เชนเดิม หากตองมีการแกกฎหมายก็ไมเปน
ปญหา  สวนการแกปญหาระยะส้ัน เลขาธิการสพฐ.มีแผนการดําเนินงานอยูแลว  และขอให
ที่ประชุมพิจารณาตัดสนิใจใชวิธีการแกปญหาใหตรงกับปญหาที่เกิดขึ้น  

 นายนุชากร  มาศฉมาดล ใหขอมูลเพิ่มเติมวาในฐานะตัวแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พบปญหาที่เกิดจากการถายโอนโรงเรียนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชนเดียวกับมัธยมศึกษา  และในฐานะที่ไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด  ทําใหรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น
ไดชัดเจน สวนสาเหตุที่โรงเรียนมัธยมศึกษายายมาอยูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เนื่องจากมีปญหาความไมเขาใจกันระหวางโรงเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษา  
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 นอกจากนี้ เห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาเบื้องตนที่ เปนขอเสนอของ
คณะอนุกรรมการฯ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล และไมเห็นดวยวาการเพิ่มเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาจะเปนความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษา ควรตองยอมรับและหาแนวทาง 
แกไขปญหา ซึ่งถาการประชุมครั้งนี้เห็นควรใหจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา โดยอาจตอง
ใชเวลาในการดําเนินการเนื่องจากตองมีการแกไขกฎหมาย  ผูแทนมัธยมศึกษาคงไมขัดของ  
และในฐานะที่เปนผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เขาใจวาหากมีปญหาเกิดขึ้นจะสรางความ
ยากลําบากในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น  ฉะนั้นปญหาที่กําลังเกิดขึ้นขณะนี้ถึงเวลาที่
จะตองรวมกันแกไข  

นายวิทธยา บริบูรณทรัพย มีความเห็นวา การเพิ่มเขตพื้นที่การมัธยมศึกษามี
กฎหมายรองรับอยูแลว ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖  มาตรา ๓๓ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๗ โดยอาจมีปญหาในบางประเด็นซึ่งทางรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถแกไขได  

ศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ  เห็นดวยกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การมัธยมศึกษา โดย
ควร เร งแกปญหาทั้ ง ระยะสั้ นและระยะยาวไปพรอมกัน  ทั้ งนี้  ควรมีการจั ดตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษารวมทั้งแกไขปญหาระหวางการดําเนินการ แตเห็นวาการจัดตั้ง
เขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด จํานวน ๗๖ เขตนั้นมากเกินไป เนื่องจากบางจังหวัดมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวนนอย และการจัดตั้งเปนเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ๑ เขตตองมี
อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑ ชุดเชนกัน จะทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากร  

 นายสุวัฒน เงินฉํ่า มีความเห็นวา การตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาควรมีการศึกษา
วิธีการ เพราะตองกระทบเขตพื้นที่การศึกษาเดิม โดยตองศึกษาถึงสภาพความเหมาะสม 
การบริหารงานบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมควรจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
ถึง ๗๖ เขต และเห็นวาเรื่องนี้จะประกาศเปนเฉพาะเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาไมได จะตอง
พิจารณาถึงเขตพื้นที่การศึกษาเดิมควบคูกันไปดวย  

 เลขาธิการคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นดวยกับการแกปญหาระยะสั้น
และระยะยาวเรื่องการทบทวนการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม สําหรับเรื่องการจัดตั้งเขต
พื้นที่การมัธยมศึกษาเห็นวาควรรับขอเสนอทางเลือกที่ ๒ โดยตองเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้ 
๑) การแกกฎหมายเพื่อจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ๒) จํานวนเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
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ที่เหมาะสม ๓) โครงสรางการบริหารจัดการ ๔) กลไกการเชื่อมโยงระหวางการมัธยมศึกษา
และการประถมศึกษา ๕) การดําเนินการสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสและประถมศึกษา ซึ่ง
ควรมีคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารายละเอียดที่กลาวมาแลว 
 ทั้งนี้ การแกปญหาระยะสั้นไดเสนอตอคณะกรรมการ ก.ค.ศ. โดยที่ประชุมมีมติให
จัดตั้งคณะทํางานระยะสั้นขึ้น แต สพฐ.ไมไดอยูในคณะทํางานฯ ชุดนี้ ดังนั้น ตองผลักดัน
มาตรการระยะสั้นอยางเปนระบบมากยิ่งข้ึนดวย มิฉะนั้นก็จะไมสามารถแกปญหาเฉพาะ
หนาได 

 รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย เห็นดวยกับการแกปญหาระยะสั้นและระยะยาว 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการทบทวนการปฏิรูปการศึกษา ในประเด็นที่วา การรวมการศึกษาขั้น
พื้นฐานระหวางการประถมศึกษาและการมัธยมศึกษานั้นถูกหรือไม สําหรับมาตรการระยะ
สั้น การจะทําใหเกิดสภาพบังคับและเปนไปไดจริงตามหลักการคอนขางยาก เพราะมี
คณะกรรมการอีกหลายชุดที่มีความเกี่ยวของ ดังนั้น ตองเปนนโยบายที่ชัดเจนของ
กระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบที่วางไว  สําหรับเรื่องการจัดตั้ง
เขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดไมจําเปนตองเปน ๗๖ เขต โดยควรคํานึงถึงเรื่องขนาด
ความเหมาะสมของระบบสนับสนุนของเขตพื้นที่การศึกษา กับจํานวนโรงเรียนที่เหมาะสม 
และเพื่อใหไมเกิดขอครหาในเรื่องการจัดโครงสราง เรื่องตําแหนง ควรคํานึงถึงระบบการ
จัดสรรทรัพยากรบุคคลที่ไมใหกระทบเรื่องอัตราและตําแหนงมากเกินไป ซึ่งหมายความวา
ทรัพยากรที่จะจัดเหมือนเดิม แตจะทําอยางไรใหระบบการบริหารแยกกัน และส่ิงที่จะตอง
คํานึงถึงคือใหมีความเปนเอกภาพทางนโยบายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ  เห็นดวยกับการแกปญหาระยะสั้นและระยะยาว 
สําหรับเรื่องการใหมีการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด จํานวน ๗๖ เขต นั้นเห็นวา
จะเกิดความซ้ําซอน ดังนั้นแนวทางการจัดตั้งควรเปนรูปแบบ “เครือขาย” โดยเรียกวา “เขต
พเิศษการมัธยมศึกษา” หรือ “เขตการมัยมศึกษา” เพื่อไมใหซ้ําซอนกับเขตพื้นที่การศึกษาเดิม  
และไมควรใชคําวา “จังหวัด” ไปบังคับที่ชื่อ ควรพิจารณาตั้งชื่อเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาให
เหมาะสม 

 นายสมหมาย ปาริจฉัตต เห็นดวยในการแกปญหาระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการทบทวนการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม โดยฉพาะการปฏิรูปครูเปนหลัก 

นายสุชาติ  เมืองแกว รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเสนอให
กําหนดเวลาในการดําเนินการตามมาตรการระยะสั้นใหแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียน 



 ๑๗

ปการศึกษา ๒๕๕๒  นั่นคือใหดําเนินการเตรียมการทุกอยางใหแลวเสร็จภายในเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  แลวเขาสูกระบวนการทางนิติการตอไป 

 ประธานไดมอบแนวนโยบายในการดําเนินการวา ตลอดเวลาที่รัฐบาลชุดนี้ได 
เขามาบริหารราชการแผนดินรวมระยะเวลา  ๗ เดือน ๑๑ วัน ไมไดนิ่งนอนใจตอปญหา 
ในการจัดการศึกษาของชาติ ไดรับฟงขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงและผูทรงคุณวุฒิ 
และจากการไดสัมผัสกับปญหาตางๆ ในระดับพื้นที่ดวยตนเอง และการรับฟงปญหา
ขอเสนอแนะตางๆ จากผูบริหารและครูทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  รวมทั้งจาก
การหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมชาย  วงศสวัสดิ์) จึงเห็นควรให
ดําเนินการแยกการบริหารการมัธยมศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษาเดิม มาตั้งเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา โดยดําเนินการใหเสร็จภายใน ๑ ป  และดําเนินการตามมาตรการระยะสั้นที่
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ เสนอทั้ง ๕ ประเด็น ใหเสร็จภายใน ๓ เดือน  
 นอกจากนั้นประธานไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ในการดําเนินงานที่ผานมายังมี
กฎหมายลูกที่มีผลกระทบตอชีวิตประจําวันที่ยังรอการแกไขคางอยูในสภาผูแทนราษฎรอีก
มาก ซึ่งในเรื่องการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษานั้น จะมี
ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น เพราะมีศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ และนายวิทธยา 
บริบูรณทรัพย ในฐานะที่เปนวุฒิสมาชิกที่มีความเขาใจในเรื่องนี้เปนอยางดี 

 ศาสตราจารยวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ เสนอวาควรตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดูแลการ
ดําเนินการตามมติสภาการศึกษา  และควรมีการรายงานความกาวหนาตอสภาการศึกษา
เปนระยะ  

 ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) สรุปวา ที่
ประชุมเห็นชอบมาตรการระยะสั้นทั้ง ๕ ประเด็น รวมทั้งขอเสนอของศาสตราจารยสุมน  
อมรวิวัฒน  โดยใหดําเนินการใหเสร็จภายใน ๓ เดือน สวนมาตรการระยะยาว ที่ประชุม
เลือกทางเลือกที่ ๒ คือใหมีการแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของจํานวนสถานศึกษา  จํานวนนักเรียน  สถานะของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
และองคประกอบของเขตพื้นที่การศึกษาเดิม  โดยใหตั้งคณะทํางานศึกษารายละเอียดและ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการใหเสร็จภายใน ๑ ป โดยระหวางดําเนินการให
รายงานสภาการศึกษาเปนระยะๆ   
 นอกจากนั้นในมาตรการระยะยาวเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม  สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไดติดตามเรื่องนี้อยูแลว โดยกําลังดําเนินการรวบรวมขอมูลที่



 ๑๘

เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  และการดําเนินการดานกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา  ซึ่งจะนํามาเสนอตอสภาการศึกษาในโอกาสตอไป  

 ประธานใหความเห็นเพิ่มเติมวา ความเหมาะสมของจํานวนเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 
ข้ึนอยูกับผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ทั้งนี้ ขอใหคณะอนุกรรมการ 
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตอสภาการศึกษาเปนระยะ และใหนําขอทวงติงหรือ
ขอเสนอแนะจากสภาการศึกษาไปดําเนินการเพื่อใหการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษามี
ความสมบูรณ เหมาะสมมากที่สุด 

 นายสมหมาย  ปาริจฉัตต  ไดใหขอเสนอแนะวาระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ ปนั้น 
นานเกินไป ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓ เดือน แตถายังไมเสร็จอาจขยายเวลา
ออกไปไดตามความเหมาะสม ซึ่งศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ เห็นดวยโดยให
ความเห็นเพิ่มเติมวาคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานควรตั้งเปาหมายในการศึกษาขอมูล และ
การออกแบบองคประกอบ โครงสรางของเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาใหแลวเสร็จภายใน ๓ 
เดือน  สวนระยะเวลา ๑ ปนั้น  ใหหมายรวมถึงข้ันตอนการเสนอใหรัฐสภาผานความเห็นชอบ
ดวย  ซึ่งประธานเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาววาอาจจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓-๔ 
เดือน อยางไรก็ตาม ทุกอยางควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป 

 นายพนม  พงษไพบูลย  เห็นดวยกับการใหมีเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา แตควร
คํานึงถึงเขตพื้นที่การศึกษาเดิมดวยวา หลังจากแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ควรมีการ
ปรับปรุงหรือออกแบบโครงสราง องคประกอบของเขตพื้นที่การศึกษาเดิมใหมีความเหมาะสม
ดวย 

 ตอจากนั้น ที่ประชุมไดอภิปรายถึงการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ โดยเห็นชอบใหมีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ โดยเสนอให นายสุวัฒน  เงินฉํ่า เปนประธาน สวนองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการควรประกอบดวยผูแทนดานกฎหมาย  ผูแทนจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ผูแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ไดรับ
ผลกระทบจากการตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา  ผูแทนจากระดับอุดมศึกษา เปนตน ซึ่ง
ประธานไดมอบหมายใหนายสุวัฒน  เงินฉํ่า  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และนายวิทธยา  บริบูรณทรัพย รวมหารือในการสรรหาคณะอนุกรรมการใหมีความ
เหมาะสมตอไป 

 



 ๑๙

มติที่ประชุม 
 ๑. เห็นชอบใหดําเนินการตามมาตรการระยะสั้นในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การปรับปรุงการบริหารจัดการ
ภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเพิ่มความอิสระคลองตัวของ
สถานศึกษาในฐานะเปนนิติบุคคลเพื่อแกปญหาการบริหารการมัธยมศึกษา ตามที่
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ เสนอ และใหเพิ่มเติมมาตรการในเรื่องการบริหารจัดการ
ระบบนิเทศการศึกษา ตามที่ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน เสนอ โดยใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน ๓ เดือน  
 ๒. เห็นชอบใหจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด โดยใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษา เพื่อดําเนินการศึกษาขอมูลและกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแนวทางการ
ดําเนินงาน และพิจารณาจํานวนเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาที่มีความเหมาะสม และมอบหมาย 
นายสุวัฒน เงินฉํ่า เปนประธานอนุกรรมการ สวนองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ 
มอบหมายใหประธานอนุกรรมการปรึกษาหารือรวมกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และนายวิทธยา  บริบูรณทรัพย  ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๑  ป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเพื่อพิจารณา  

๕.๑  ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษา “การแกปญหาอยางเปนระบบ
องครวม”  

๕.๒  รายงานผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสูสากล 
ที่ประชุมขอใหเล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑  และ ๕.๒ ไปพิจารณาในการ

ประชุมครั้งตอไป  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.  
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